

**ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ**  
TÒA-THÁNH TÂY-NINH



*THÁNH-NGÔN CAO-THƯỢNG-PHẨM.*

# *Phước Thiện*

*CƠ QUAN CỨU KHỔ NHƠN LOẠI  
CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN VÀ PHẬT-MẪU*



**TÀI LIỆU SƯ TÂM 2024**  
hai • không • hai • bốn

**ĐỨC CAO-THƯỢNG-PHẨM GIÁNG CƠ ĐỀN THỜ PHẬT MẪU  
QUI THIỆN, ĐÊM 26—10—CANH DẦN (DL 5—12—1950).**

**PHƯỚC-THIỆN-CƠ QUAN CỨU KHỔ  
CAO THƯỢNG PHẨM**



ÂN ĐẠO CHÀO CÁC EM NAM NỮ.

Đây là lần thứ nhứt, Bản-Đạo mới được dịp để đòi lời chỉ giáo các em nam nữ nơi Trường Qui Thiện.

Bản-Đạo chẳng cần luận chi cao xa hơn nữa, chỉ nhắc các em nhớ đến hai chữ Qui Thiện thì đủ.

*Qui tức là hợp lại thành đoàn thể, Thiện là những kẻ biết ham chuộng sự hiền lương, hoặc những người thức thời, biết chê Đồi mển Đạo. Vậy thì Qui Thiện Đường là nơi qui tụ những người đã nhận thức sự thiệt về giá trị và sở hành của mình, đã có sẵn một tâm hồn cao thượng nên biết rõ cái mất cái còn, hoặc biết cân phân điều hơn lẽ thiệt.*

Bản-Đạo cũng khen các em đó.

Ở đời, mọi sự đều giả, cho đến mảnh thân của chúng ta cũng không được tồn tại. Nếu ai đã mê theo đường danh bẽ hoạn hiện thời thì tất nhiên họ sẽ chuốc lấy sự mất ở ngày mai; chỉ những kẻ đi tìm sự mất ở đời và sớm dặt mình vào khuôn khổ vị tha, bản tâm luôn luôn sẵn sàng phụng sự cho người đời, kẻ nghèo, kẻ đau, kẻ yếu, mới được còn may may mà thôi. Giá trị cùng chẳng, quý trọng cùng chẳng là do nơi hành động phi phạm hay cùng không phi phạm đó thôi.

Các em có biết rõ về Chơn-Truyền của Cơ Quan Phước Thiện chẳng? Có ai biết nói thử.....

Thôi, để Bản-Đạo chỉ thêm cho:

Chơn-Truyền của Phước Thiện là thay thế Đức Chí Tôn và Phật Mẫu thật hành cơ cứu khổ bằng phương pháp là: làm cha những kẻ không cha, làm mẹ những

**kẻ không mẹ, làm anh những kẻ không anh, làm bạn những kẻ thiếu bạn, làm chồng làm vợ những kẻ không vợ không chồng, trong sự thương yêu cao quý và trong sự giúp đỡ chơn thành.**

**Có như vậy mới có thể thực hành cơ quan cứu khổ của Đức Chí Tôn để mọi mặt thế này.**

Các em có hiểu chưa?

*Truyền Trạng Trấn bạch:*

*– Các em trân trọng cảm đội ơn Ngài, cả lời Thánh huấn của Ngài các em xin định ninh vâng theo mà thực hành làm một bài học quý báu của cả kiếp sanh, các em cố gắng bươi móc được chút nào cũng chẳng dám bỏ qua.*

**Nếu các em đã nhận thức rõ rệt về Chơn truyền của Phước Thiện thì phải cố gắng tự đặt mình vào nơi khuôn khổ ấy, dâng trọn mảnh thân phàm này làm con tế vật cho Đức Chí Tôn để phụng sự cho con cái của Người, để Người khỏi mỗi lòng trông đợi.**

Các em phải tự hỏi lấy mình hằng ngày rằng: Nhơn loại đã hết khổ chưa? Và Nhơn loại đã hưởng được mấy may hạnh phúc gì chưa? Do nơi hành động của các em, nếu thấy rằng Nhơn loại hết khổ và hưởng được một đôi điều hạnh phúc thì phận sự của các em mới xong. Có thể được không các em?

*Truyền Trạng Trấn bạch:*

*– Quả thật, giờ phút này thiên hạ trên địa cầu này chưa hưởng được gì là hạnh phúc và công bình, chỉ có hà hiếp và dùng mạnh buộc người yếu phải theo, tức là mâu thuẫn mà thôi.*

**Hiện nay sự thật y như em Trấn nói, nhưng ở ngày mai, Đức Chí Tôn quả quyết làm cho Nhơn loại hết khổ đối với mắt phàm và trí phàm của chúng sanh, nhưng cơ**



quan cứu khổ của Chí Tôn phải thật hiện cho kỳ được, điều đó là ân huệ của Chí Tôn đã định ban cho nhưn loại trong thời mạt kiếp này.

*Truyền Trạng Trấn bạch:*

– *Hiện nay toàn cầu đương chiến tranh quyết liệt là do sự bất công mâu thuẫn, chừng nào xóa hết những bất công ấy thì nhưn loại mới hưởng được ân huệ của Đức Chí Tôn trong công lý và đạo đức.*

Phải đó, nhưng bắt đầu từ nay, các em phải cố gắng thêm lên.

*Truyền Trạng Trấn bạch:*

– *Bạch Đức Ngài, nguyện vọng của các em là muốn nỗ lực hiệp tâm tô điểm và thực hành cho ra thiết tướng Pháp Chánh Truyền nơi Thánh địa đăng làm sáng danh Đức Chí Tôn cho toàn thể các nơi nơi theo, nhưng bao nhiêu cố gắng và mỹ ý đều vô hiệu, nhưng các em cũng chưa nãn chí, quyết tâm phấn khởi làm cho bằng được, nhưng các em khẩn cầu Đức Ngài ám trợ cho.*

Đó là tại số kiếp của những kẻ vô phần, đã đứng trong lòng yêu ái đùm bọc của Đức Chí Tôn mà chẳng biết gìn giữ đăng hưởng. Lại nữa, đó là cơ xáo trộn thử thách của Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn đã thường nói rằng: Ma Ma, Phật Phật, hai đường, ai muốn đi đường nào thì đi. Các em có thương họ thì nhắc nhở giùm họ vậy thôi.

Các em nam nữ nơi Qui Thiện Đường ráng nhớ những lời của Bần-Đạo đa nghe. Bần-Đạo lúc nào cũng phò hộ các em về mặt vô hình, cũng như Đức Hộ Pháp giúp đỡ chỉ dạy chăm sóc các em về mặt hữu hình vậy.

Bần-Đạo xin kiếu.